



ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
5 (E) (Extreme)	20 - 25	■ สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
4 (H) (High)	15 - 19	■ สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
3 (M) (Medium)	10 - 14	■ ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงเพื่อให้้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
2 (L) (Low)	5 - 9	■ น้อย	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
1 (L) (Least)	1 - 4	■ น้อยที่สุด	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ระดับ 1 การยอมรับ (Take)

ระดับ 2 การลดหรือควบคุม (Treat)

ระดับ 3 การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer)

ระดับ 4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate)

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยงโครงการฯ พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ลำดับที่	(กิจกรรมภายใต้โครงการฯ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (I)	ผลกระทบ (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L)	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
1	กระบวนการเสนอกฎหมาย การเสนอกฎหมายเพื่อให้มีผลการบังคับใช้มีความล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน)	5	4	20 (สูงมาก)	การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง	1. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งยืนยัน
	ระบบกำกับจัดการมุลฝอยติดเชื้อ	5	5	20 (สูงมาก)	การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง	การเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม
2	กระบวนการจัดประชุม/การฝึกอบรม การดำเนินงานวันสัปดาห์โลก/วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	4	16 (สูง)	กระจาย/โอน	1. ติดต่อ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 2. กำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม/อบรมการเข้าร่วมประชุม/อบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม
	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	2	2	4 (น้อยที่สุด)	ยอมรับได้	1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผล
3	กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ 1) จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การรองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	3	3	9 (น้อย)	กระจาย/โอน	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสาน ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
	2) ลงพื้นที่ติดตามงาน GCH Plus บูรณาการระหว่างกรม เพื่อจัดทำคู่มือเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย	3	2	6 (น้อย)	กระจาย/โอน	

ลำดับที่	(กิจกรรมภายใต้โครงการฯ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (I)	ผลกระทบ (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L) (น้อยที่สุด)	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
4	กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ การประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ จนท.ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม	2	2	4 (น้อยที่สุด)	ยอมรับได้	ประสานงานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าและกำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม/ประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
5	กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ การจัดจ้างจัดทำโปรแกรมประเมินสถานที่ทำงาน HWP Happy for life ให้ได้ใช้งานระบบออนไลน์	3	3	9 (น้อย)	กระจาย/โอน	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
	กระบวนการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงาน HWP Happy for life (ครู ก) ในพื้นที่นำร่อง	3	2	6 (น้อย)	กระจาย/โอน	
	การจัดการความรู้เพื่อผลิตชุดความรู้ การจัดทำสื่อ ชุดความรู้ เผยแพร่ พัฒนานาแม่ สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย แก่ประชาชน โรงเรียน และภาคีเครือข่าย	3	2	6 (น้อย)	กระจาย/โอน	
6	กระบวนการพัฒนางานวิจัย 1) จัดทำเครื่องมือแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพ	3	2	6 (น้อย)	กระจาย/โอน	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
	2) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนารูปแบบ และกลไกการสื่อสารและสำรวจความต้องการของชุมชนสู่การเป็น Green Clean Community	3	2	6 (น้อย)	กระจาย/โอน	
	กระบวนการจัดประชุม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการศึกษา สถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)	2	3	6 (น้อย)	กระจาย/โอน	

ลำดับที่	(กิจกรรมภายใต้โครงการฯ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (I)	ผลกระทบ (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L)	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
7	<u>กระบวนการแผนปฏิบัติงาน</u> การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.2562)	2	3	5 (น้อย)	กระจาย/โอน	1. การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
	<u>กระบวนการจัดประชุม</u> จัดประชุมปฏิบัติกิจการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน	2	2	4 (น้อยที่สุด)	ยอมรับได้	
	<u>กระบวนการรกำกับประเมินผลโครงการ</u> การพัฒนาบบกำกับติดตามและประเมินผล	3	3	9 (น้อย)	กระจาย/โอน	